



ด้วยความรักสามัคคีของคนในชุมชน ประกอบกับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ทำให้ชุมชนบ้านหน่วยประคอง ม.10 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรีที่เคยมีแต่ความลำบากยากจน กลายเป็นชุมชนที่มีความมั่นคงและยั่งยืน สมาชิกในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า จนสามารถเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่น และได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนนาร่องในระดับอำเภอ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. ด้วย

นางสุทิน แยมครวญ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหน่วยประคอง เล่าว่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านหน่วยประคองก่อตั้งเมื่อปี 2551 โดยก่อนหน้านั้นประมาณปี 2542 ชาวบ้านบ้านหน่วยประคองได้มีการรวมกลุ่มกันแก้ไขความลำบากยากจนของชุมชน ที่ประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มมาใช้ ไม่มีถนนใช้สัญจร ไฟฟ้าไม่เพียงพอ อาหารการกินก็ขาดสน ซึ่งการรวมกลุ่มในครั้งนี้ครั้งแรกได้ตั้งเป็นกลุ่มธนาคารหมู่บ้าน ใช้ชื่อกลุ่มว่า ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ ทำให้คนในชุมชนรู้จักการรับผิดชอบตนเองและคนอื่น โดยมีกฎ 3 ข้อ คือ 1.สมาชิกจะเริ่มงานตั้งแต่ตี 5 ถ้าใครมาเกินเที่ยงวันจะโดนปรับเงิน 10 บาท 2.ช่วงหลังเที่ยงวันจะเป็นช่วงปล่อยเงินกู้ โดยจำกัดครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท และถ้าสมาชิกคนไหนกู้เงินไปแล้ว ใช้หนี้หมดและลาออกจากการเป็นสมาชิก จะกลับมาเป็นสมาชิกใหม่ได้ ต้องนับเวลาไปอีก 3 ปีตั้งแต่วันที่ลาออก 3.การฝากเงินขั้นต่ำ โดยผู้ใหญ่ฝากขั้นต่ำ วันละ 10 บาท แต่ห้ามฝากเกิน 200 บาท ส่วนเด็กออมขั้นต่ำ วันละ 2 บาท ห้ามเกิน 100 บาท ซึ่งเด็กสามารถฝากเองได้โดยไม่ต้องมีผู้ปกครองเหมือนธนาคารทั่วไป เมื่อเริ่มมีรายได้จากเงินออมของคนในชุมชน จึงได้จัดทำสวัสดิการชุมชนสำหรับสมาชิก อาทิ การศึกษาสำหรับเด็กประถมศึกษา ทูน่าสำหรับการประกอบอาชีพ เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล เงินบำรุงผู้สูงอายุ เงินและข้าวสารช่วยเหลืองานศพ เป็นต้น

จากนั้นในปี 2544 ได้ตั้งกลุ่มโรงสีข้าวชุมชน ถึงแม้ว่าบ้านหน่วยประคองจะไม่มีที่นาแต่แต่แปลงเดียว แต่ด้วยความตั้งใจและเป็น



ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. ชุมชนบ้านหน่วยประคอง

เป้าหมายของคนในชุมชนที่จะหาช่องทางเพิ่มรายได้ จึงได้ระดมทุนกันซื้อเครื่องสีข้าว โดยได้รับการสนับสนุนจากสโมสโรตราจีในลพบุรี รวมถึง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่เข้ามาช่วยเหลืออบรมให้ความรู้กับชาวบ้านหน่วยประคองเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพข้าว ชนิดและประเภทของข้าว และความรู้ด้านการบริหารจัดการโรงสีข้าว

นอกจากธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ และโรงสีข้าวชุมชน ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านหน่วยประคองมีกิจกรรมในพื้นที่เพิ่มขึ้นหลากหลายกิจกรรม เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และให้บริการประชาชนในหมู่บ้าน รวมถึงหมู่บ้านต่าง ๆ ทั้งใกล้และไกลที่ต้องการหาความรู้เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนของตนเอง เช่น ร้านค้าชุมชนบ้านหน่วยประคอง กลุ่มอาชีพแปรรูปมันสำปะหลังเป็นมันเส้น (ลานมันของชุมชน) กลุ่มมีมน้ำมันชุมชน กลุ่มรวมพลังเยาวชน (โครงการเลี้ยงปลาในสระบัว) และกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพปิ่นเม็ด เป็นต้น

สุทิน บอกว่า ความสำเร็จของชุมชนบ้านหน่วยประคองในทุกๆด้าน เกิดขึ้นได้เพราะสมาชิกในชุมชนหันหน้าความยากลำบากมาด้วยกัน รู้ชีวิตอย่างอดทนเข้มแข็ง มีความสามัคคี มีความซื่อสัตย์ มีความเสียสละ พร้อมทั้งจะช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่เอาวัดเอาเปรียบกัน ตามคำขวัญประจำชุมชนที่ว่า "ช่วยกันคิด ช่วยกันบริหาร ช่วยกันจัดการชุมชน"

สนใจศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. ชุมชนบ้านหน่วยประคอง ติดต่อได้ที่ นางสุทิน แยมครวญ 137/1 หมู่ที่ 10 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 0-1994-5028



การรวมกลุ่มของชุมชนบ้านหน่วยประคองเกิดจากความตั้งใจของคนในชุมชนเอง ทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งมาก วิสาหกิจชุมชนมีเงินทุนเวียนกว่า 8 ล้านบาท ซึ่งชาวบ้านบ้านหน่วยประคองส่วนใหญ่จะไม่มีที่นา ธ.ก.ส. แต่จะเป็นการออมเก็บเงินมากกว่า โดย ธ.ก.ส. จะสนับสนุนให้ความรู้ ให้คำปรึกษา สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ให้คำแนะนำในเรื่องการนำผลผลิตออกสู่ตลาดเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบ เพื่อให้คนชุมชนได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่